

ประเทศไทย: คຸ້ມครองผู้ประท้วง, อำนาจความสะดวกในการใช้สิทธิในการชุมนุมอย่างสงบ

ผู้ประท้วงหลายสิบคนได้รับบาดเจ็บระหว่างการประท้วงที่หน้ารัฐสภาเมื่อวานนี้

(กรุงเทพฯ 18 พฤศจิกายน 2563) รัฐบาลไทยควรคຸ້มครองผู้ประท้วง และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิในการชุมนุมอย่างสงบของการประท้วงอย่างต่อเนื่อง พอร์ดีฟายไรท์กล่าวในวันนี้ มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 50 คน ระหว่างการประท้วงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา หลังตำรวจใช้แก๊สน้ำตาและปืนฉีดน้ำแรงดันสูงกับผู้ประท้วง และไม่ชัดเจนว่าการปะทะกันกับผู้ประท้วงฝ่ายตรงข้าม

“ทางการไทยไม่ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่จะต้องคຸ້มครองผู้ประท้วง และอำนวยความสะดวกให้กับการประท้วงอย่างสงบ และยังคงทำให้เกิดความวุ่นวายจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ” เอมี สมิธ (Amy Smith) ผู้อำนวยการพอร์ดีฟายไรท์กล่าว “อาการบาดเจ็บของผู้ประท้วงเป็นสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากตำรวจดำเนินการอย่างเหมาะสม”

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ตำรวจใช้แก๊สน้ำตาและปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ที่เชื่อว่าการผสมสารเคมีทำให้เกิดการระคายเคืองกับผู้ประท้วง ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 32 คน หรือต้องการการรักษาพยาบาล อีก 19 คนได้รับบาดเจ็บระหว่างการปะทะของกันของผู้ชุมนุมฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลกับฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตย และมีรายงานว่าทุกคนถูกยิงระหว่างการปะทะกัน ดูเหมือนว่าตำรวจจะล่าถอยจากพื้นที่ที่มีผู้ประท้วงทั้งสองฝ่ายอยู่ ส่งผลให้เกิดการปะทะกันระหว่างทั้งสองฝ่าย

เมื่อถามว่าเหตุใดตำรวจจึงไม่เข้าไปชัดเจนการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมทั้งสองกลุ่ม พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่า “เราพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะ เราเป็นคนกลาง”

ผู้ประท้วงที่มีแกนนำเป็นนักศึกษาหลายพันคน รวมตัวกันที่อาคารรัฐสภาเมื่อประมาณบ่ายสามโมง เพื่อเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาลงมติรับพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผู้ประท้วงยังเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชาลาออก และให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ประท้วงฝ่ายสนับสนุนเจ้าได้รวมตัวกัน แม้จะมีจำนวนน้อยกว่า เพื่อต่อต้านความพยายามของพวกเขา

ตำรวจตั้งเครื่องกีดขวางบนถนน รวมทั้งรั้วลวดหนามและแท่งเบริเออร์ เพื่อสกัดผู้ประท้วงไม่ให้เดินทางไปที่อาคารรัฐสภา ประมาณห้าโมงเย็น ผู้ประท้วงกลุ่มต่อต้านรัฐบาลสามารถฝ่าข้ามเครื่องกีดขวางของตำรวจบริเวณสี่แยกเกษกกายใกล้กับรัฐสภามาได้ ส่งผลให้ตำรวจล่าถอยจากสี่แยก ทำให้ผู้ประท้วงฝ่ายตรงข้ามขว้างก้อนหินและวัตถุสิ่งของเข้าหากัน ระหว่างการปะทะกันที่กินเวลากว่าสี่ชั่วโมง

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และกฎหมายในประเทศของไทย ต่างคຸ້มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ ทั้งนี้ตามข้อบท 21 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคี และตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

สิทธิในการชุมนุมอย่างสงบ ยังกำหนดเป็นพันธกรณีเชิงบวกให้หน่วยงานของรัฐและตัวแทน ต้องคุ้มครองและอำนวยความสะดวกในการชุมนุมอย่างสงบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ**กำหนดว่า** รัฐต้อง “คุ้มครองผู้ร่วมชุมนุมให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นจากหน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐ รวมทั้งการแทรกแซงหรือใช้ความรุนแรงของประชาชนทั่วไป ผู้ประท้วงฝ่ายต่อต้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเอกชน”

“แม้การชุมนุมจะกระตุ้นหรืออาจกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกต่อต้านจากประชาชนทั่วไปต่อผู้ประท้วง แต่ก็ไม่อาจใช้เป็นเหตุผลเพื่อปิดกั้นสิทธิของพวกเขาได้ เจ้าหน้าที่ที่ต้องยอมให้มีการชุมนุมต่อไป และต้องคุ้มครองผู้เข้าร่วม” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าว

ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการสมาคม**ยังมีข้อสังเกตว่า** พันธกรณีนี้ยังหมายถึงว่าทางการควรอนุญาตอย่างเต็มที่เท่าที่จะเป็นไปได้ ให้ผู้ประท้วงสามารถจัดการชุมนุมในระยะเวลาที่ผู้ฟังสามารถ “เห็นและได้ยิน” และต้องไม่แทรกแซงการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะของผู้ประท้วง รวมทั้งถนน

แนวปฏิบัติระหว่างประเทศของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงยัง**ระบุว่า** “ในกรณีทั่วไป ควรใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์ปั่นป่วนอย่างร้ายแรงต่อสาธารณะกรณีที่มีแนวโน้มอย่างมากว่าจะเกิดการสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บร้ายแรง หรือการทำลายทรัพย์สินอย่างกว้างขวาง” ในส่วนของการใช้สารเคมีที่สร้างความระคายเคือง รวมทั้งแก๊สน้ำตาและน้ำผสมสารเคมี แนวปฏิบัตินี้แนะนำว่า “ไม่ควรใช้สารเคมีที่สร้างความระคายเคืองในระดับที่อันตราย”

“ทางการไทยไม่ควรอ้างการปะทะกันเมื่อวันอังคาร เป็นเหตุผลเพื่อสนับสนุนการจำกัดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบใดๆ” เอมี สมิธกล่าว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

เอมี สมิธ, ผู้อำนวยการฟอรัตี้ไฟท์ไรต์

+66 87 795 5454 (ประเทศไทย, WhatsApp)

+1 207 322 2939 (สหรัฐฯ)

Email: Amy.Smith@FortifyRights.org

Twitter: [@AmyAlexSmith](https://twitter.com/AmyAlexSmith), [@FortifyRights](https://twitter.com/FortifyRights)

แมทธิว สมิธ, ผู้อำนวยการบริหารฟอรัตี้ไฟท์ไรต์

+66 85 028 0044 (ประเทศไทย, WhatsApp)

+1 202 503 8032 (สหรัฐฯ)

Email: Mathew.Smith@FortifyRights.org

Twitter: [@MatthewFSmith](https://twitter.com/MatthewFSmith), [@FortifyRight](https://twitter.com/FortifyRight)